

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 กันยายน 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

เรื่อง การจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ (ร่าง) พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ และร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมศ.พ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ (.... .ศ.พ (..

เรื่อง ร่างกฎ กว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและ .ศ.ค. เงินประจำ ตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค .)2)

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศ.พ (.๖ ฉบับที่)

เศรษฐกิจ

เรื่อง การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาคลอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การแก้ปัญหาผลผลิตคลองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฤดูกาลผลิต ปี 2550

เรื่อง ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานการส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา ครั้งที่ 1

สังคม

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่)3 กันยายน 2550)

เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 4

ต่างประเทศ

เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Symposium For Regulators ครั้งที่ 8

การศึกษา

เรื่อง ขอทบทวนการขออนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพนักงานราชการ

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 11

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กปร นักบริหาร) .11 บส(.

การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
(กระทรวงศึกษาธิการ)

การเสนอแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 11 (กระทรวงพาณิชย์)

การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงแรงงาน)

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 11 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

แต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 11 (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

โดยให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย ดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามคำว่า "โดยให้สามารถกำหนด "การร่วมงานหรือดำเนินการ" รูปแบบหรือวิธีการร่วมลงทุนกับเอกชนในลักษณะอื่นใดเพิ่มขึ้นได้โดย กฎกระทรวงตามร่างมาตรา 5 นั้น ควรคำนึงถึงความจำเป็นในการประกอบการโดย สุจริตของภาคเอกชน และความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการประกอบด้วย

กรณีการต่อหรือขยายสัญญาตามร่างมาตรา 12 เพิ่มความเป็นมาตรา 24/2 ควร กำหนดให้ชัดเจนว่ากรณีเป็นคู่สัญญารายเดิม และคู่สัญญารายใหม่จะต้องปฏิบัติ แตกต่างกันหรือไม่ ประการใด

กองทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น กองทุนประกันสังคม เป็นต้น เป็นกองทุนที่ ประชาชนเป็นเจ้าของเงิน จึงสมควรพิจารณาว่าการกำหนดให้กองทุนในลักษณะ ดังกล่าวอยู่ในความหมายของคำว่ากิจการของรัฐจะเหมาะสมหรือไม่

กระทรวงการคลังเสนอว่า การดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐมักประสบปัญหาด้านความไม่ชัดเจนของกฎหมาย กระบวนการ พิจารณากลับกรองโครงการที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และขาดการบริหารและ กำกับการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 เพื่อแก้ไขปัญหาการตีความและอุดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย และปรับปรุงกระบวนการพิจารณากลับกรองโครงการ การบริหารและกำกับกำกับการดำเนินโครงการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีสาระสำคัญที่ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น ดังนี้

ปรับเปลี่ยนชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ "คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.ศ.ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ" เป็น "....

ปรับปรุงแก้ไขคำนิยามศัพท์ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ แทนการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่

เพิ่มหมวดว่าด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยแสดงที่มาของกองทุน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารนโยบายการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกลไกการบริหารนโยบายการท่องเที่ยวและวิธีการปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค และระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน และครอบคลุมภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายิ่งขึ้น

เพิ่มหมวดว่าด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และบทกำหนดโทษในร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว

ปรับปรุงแก้ไขบทเฉพาะกาลในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน

3. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา และให้ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ได้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2550 เห็นควรยืนยันให้กำหนดโดยระเบียบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์
แห่งชาติเป็นหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ โดยมี
เหตุผลดังนี้

1. ปัญหาเอดส์เป็นปัญหาสังคมที่ต้องการระดมศักยภาพจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและ
เอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไข แต่เดิมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือทำให้เกิดความรู้สึกทั่วไปว่า ปัญหาเอดส์เป็น
ปัญหา สาธารณสุข เป็นเรื่องเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข มิใช่ภารกิจของหน่วยงาน
อื่น ๆ ทำให้กิจการและงบประมาณใน หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ลดลงไปเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรแยกศูนย์อำนวยการบริ
หารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ออกจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการ
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ของประเทศในภาพรวม โดยจะเน้นด้านการป้องกันเชิงพฤติกรรม ลดผลกระทบและ
ระดมความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในขณะที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักด้านวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ดำเนินการดังกล่าวจะไม่เพิ่มภาระงบประมาณมากนัก เนื่องจากหน่วยงานนี้เป็นหน่วย
ประสานงาน จึงใช้บุคลากรไม่มากและส่วนหนึ่งก็เป็นบุคลากรเดิมที่สมัครใจจะมา
ปฏิบัติงานที่ใหม่ งบประมาณก็เป็นส่วนที่กรมควบคุมโรคเคยใช้อยู่แล้วและจะมีการระดม

ทรัพยากร ความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการประสาน การปฏิบัติงาน โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติจะอยู่ที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ

2. บริบทในการประสานงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ ที่ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ จะเน้นการสร้างและ จัดการองค์ความรู้ให้ทันต่อพลวัตของการแพร่ระบาดของโรค และการประสานงานใน การดำเนินการระหว่างหน่วยราชการต่าง ๆ และหน่วยงานในภาคเอกชน มิใช่การใช้ อำนาจในทางการบริหาร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น กระทรวงและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ก็ได้เคยมีการกำหนดให้มีสำนักงานปฏิรูประบบ สุขภาพแห่งชาติ เป็น หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็น สำนักงาน เลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และทำหน้าที่ในการประสานงานและการสร้างและจัดการความรู้เช่นกัน ดังนั้น การกำหนดโดยระเบียบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ เป็น หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ จึงสามารถดำเนินการได้

3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการและมีภารกิจใน การสร้างและจัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขทำให้สามารถสรรหา บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ หรือผู้ชำนาญการจาก สถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบายและประสานการปฏิบัติทั้งเต็มเวลา หรือ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งคราวได้ จึงมีจุดเด่นและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ ซึ่งการแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งเคยเป็นสถาบันที่ก่อตั้งสำนักงาน ปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ การ ดำเนินการนี้จะเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณต้นปี 2551 ก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ไปอยู่กับสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป

4. การปรับเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานจากกองโรคเอดส์ เป็นสำนักงานโรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้มีภาระงานมากขึ้นครอบคลุมถึงวัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็นหน่วยงานรับความช่วยเหลือด้านโรคเอดส์ และวัณ โรค จากกองทุนโลกเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย

5. กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจะทำให้

ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์มีการพัฒนาดีขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ ร่างข้อ) (.ปอ.คช)3)

ปรับปรุงจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีผู้แทนผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อย่างน้อย
หนึ่งคน ร่างข้อ)4)

กำหนดให้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ เป็น (.จอ.ศบ)
หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของ คชเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ .จอ.โดยมีผู้อำนวยการ ศบ .ปอ.
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
ไปช่วย .จอ.กำหนดให้ข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ ศบปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ของ ศบ ร่างข้อ) ได้ .จอ.5)

แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
ร่างข้อ)5)

กำหนดให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งดำรง
ตำแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการฯ ที่
ได้แต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ ร่างข้อ)6)

4. เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์
เสรีรังสรรค์) เสนอ ดังนี้

อนุมัติให้ใช้แผนแม่บทพัฒนาการเมือง ตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภา
พัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมืองได้จัดทำขึ้น

ให้สภาพัฒนาการเมืองที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พศ.
เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

ให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน
แผนแม่บทพัฒนาการเมืองดำเนินการตามกลยุทธ์ของแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) รายงานว่า คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองฯ ได้จัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมืองฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. กรอบแนวคิดของแผนแม่บทพัฒนาการเมือง คือ การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการพัฒนาที่จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องควบคู่กันไปในทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคม นับตั้งแต่การพัฒนาสถาบันทางการเมือง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การพัฒนาความเข้มแข็งและบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แผนแม่บทพัฒนาการเมืองมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ

ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มุ่งแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง

3. กระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติจะมี 2 ระดับ ประสานกัน คือ ระดับแรก เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการนำกลยุทธ์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และระดับที่สอง เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในระดับพื้นที่โดยองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยสภาพัฒนาการเมืองทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ

4. เป้าหมายของแผนแม่บทพัฒนาการเมือง มีดังนี้

ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวาง และรัฐให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น

ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

นักการเมืองมีคุณธรรมและจริยธรรม

การปกครองและการบริหารประเทศยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนต่างชาติพันธุ์ และศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและมีความเข้มแข็ง

5. แผนแม่บทพัฒนาการเมือง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีพันธกิจเพื่อขับเคลื่อน ดังนี้

ยุทธศาสตร์	พันธกิจ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม	1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของพลเมืองและสิทธิชุมชน)Strong citizen and community rights) 1.2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)Human Rights) 1.3 การเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ)Free press) 1.4 การสร้างกลไกการปรึกษาหารือสาธารณะ)Public Consultation) 1.5 การสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย)Exit and voice)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง แบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	2.1 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองแก่พลเมือง)Civic education) 2.2 การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ)Deliberative democracy) 2.3 การเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรง)Direct democracy)
3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้นำ และนักการเมือง	3.1 การแยกทุนจากการเมือง)Politics and capital) 3.2 การสร้างกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)Conflict of interest) 3.3 การสร้างระบบการควบคุมและลงโทษทางสังคม)Social sanction) 3.4 การพัฒนากลไกการคัดสรรบุคลากร ที่มีคุณธรรมจริยธรรม)Political recruitment)
4. ยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร	4.1 การเสริมสร้างสถาบันการเมือง)Political institutionalization) 4.2 การสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพ)Effective checks and balances)

	<p>4.3 การสร้างระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบทางการเมือง)Political accountability)</p> <p>4.4 การเสริมสร้างระบบการบริหารการปกครอง ตามหลักนิติธรรม)The rule of law)</p> <p>4.5 การสร้างความชอบธรรมทางการเมือง)Political legitimacy)</p> <p>4.6 การเสริมสร้างระบบการเมืองและการบริหาร โดยเน้นผลประโยชน์สาธารณะ)Public interests)</p> <p>4.7 การเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองและการบริหาร)Political and administration transparency)</p>
<p>5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสังคมสมานฉันท์</p>	<p>5.1 การเสริมสร้างความมั่นคงภายในชาติ)Internal security)</p> <p>5.2 การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี)Nonviolent conflict management)</p> <p>5.3 การเสริมสร้างความอดทนอดกลั้นทางการเมืองให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม)Political toleration)</p> <p>5.4 การเสริมสร้างความสามารถในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติท่ามกลางความหลากหลาย)National conformity)</p>
<p>6. ยุทธศาสตร์ด้านการกระจายอำนาจ และการสร้างความเป็นธรรม ในการบริหารทรัพยากร</p>	<p>6.1 การเสริมสร้างความสำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น)Local ownership)</p> <p>6.2 การสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรท้องถิ่น)Resource management fairness)</p> <p>6.3 การสร้างกลไกการถ่ายโอนอำนาจให้แก่ท้องถิ่น)Devolution)</p> <p>6.4 การพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)Local network strengthening)</p>

5. เรื่อง การจัดตั้งองค์กรฝ่ายบริหารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทจريتภาครัฐ (ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจريت พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจريت พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจريت พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจريت พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 2 ฉบับ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป และรับทราบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจريت พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจريتแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ

ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่า ได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เสร็จแล้ว โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจريت พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งส่วนราชการในฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบใน ศ. การดำเนินการดำเนินนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทจريت และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทจريتในฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการในลักษณะบูรณาการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจريت พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ศ. พ.ศ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจريت พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ผู้" และคำว่า "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" "ช.ป.เจ้าพนักงาน ป" และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ดำรงตำแหน่งระดับสูง" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา)4)

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการ ป แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา) .ช.ป.15)

แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข) .ช.ป.เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ ป/
เพิ่มเติมมาตรา17 และมาตรา 18 และเพิ่มเติมมาตรา 110 วรรคสอง(

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสอบสวนและไต่สวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการ ปกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ .ช.ป.
เพิ่มเติมมาตรา) รัฐ19 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 26 วรรคสองและวรรค
สาม มาตรา 28/1 /มาตรา 81/1 มาตรา 84/1 มาตรา 84/2 มาตรา 87/1
มาตรา 89/1 และมาตรา 97 วรรคสาม และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23 วรรค
หนึ่ง มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 35 วรรคสาม มาตรา 45
มาตรา 46 (1) มาตรา 64 วรรคหนึ่ง มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 84
มาตรา 86 (2) มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89 และมาตรา 96)

กำหนดวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว กรณีบุคคลนั้น
พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่เพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่น และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้ง
การรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ปและอำนาจของ .ช.ป.
ในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในระหว่างที่ยังไม่มี .ช.ป.คณะกรรมการ ป
คำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพิ่มเติมมาตรา)33 วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา 37/1 และมาตรา 38 วรรค
สาม และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34)

กำหนดให้สำนักงาน ปมีฐานะเป็นนิติบุคคล และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจ .ช.ป.
เพิ่ม) .ช.ป.ในด้านการบริหารสำนักงาน ป .ช.ป.หน้าที่ของคณะกรรมการ ป
มาตรา107 (12) และ)13) และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 104)

ในส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งมีหลักการบางส่วนเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และหลักการบางส่วนแตกต่างกันในบางประเด็น โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอไป
ยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทางหนึ่ง
ด้วยแล้ว

**6. เรื่อง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับ
เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค. (2)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎ ก.ค.ศ. เสร็จแล้ว ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ว่าได้แก้ไขงานใดบ้างมีระดับตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนอย่างไร อันเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทที่ประสงค์จะให้ออกกฎหมายลำดับรองที่มีความชัดเจนและเหมาะสม จึงได้เสนอร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค) .2) ซึ่ง กำหนดเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ .ศ.ค. เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ร่างข้อ)1)

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่ง กำหนดชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับ.ศ.ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญ หากระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญเปลี่ยนแปลงไป ให้ถือว่าเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค) .2) เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภทและสายงานเดียวกันด้วย ร่างข้อ)2)

กำหนดให้ตำแหน่งนิตกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้นำอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ร่างข้อ)3)

ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่ง กำหนดขึ้น ให้กำหนดระดับตำแหน่งและการ .ศ.ค. ให้ได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญในประเภทและสายงานซึ่งเทียบได้ในระดับเดียวกัน ร่างข้อ)4)

7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.

....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3606 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)

กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2542 (ร่างข้อ 3)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก .2315 - 2549 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3606 (พ .ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ :4 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ .ศ.2549 (ร่างมาตรา 4)

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ไว้ในหมวด 4 มาตรา 66 ถึงมาตรา 72 จึงเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะโดยไม่ต้องนำวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มีโอกาสร้องขอให้หน่วยงานของรัฐทบทวนการวินิจฉัยสั่งการที่ได้กระทำไปแล้วว่าเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี มีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการยื่นอุทธรณ์ และหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาอุทธรณ์ (ร่างข้อ)2)

กำหนดให้ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่ต้องทำคำอุทธรณ์เป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่อ้างอิงใน คำอุทธรณ์และยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ร่างข้อ)4 และ (ร่างข้อ 5)

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้พิจารณาอุทธรณ์ และกำหนดวิธีในการดำเนินการในการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์สามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด (ร่างข้อ)12 ถึงร่างข้อ 18)

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่าเนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ในการที่จะได้ปรับอัตราเงินเดือนเป็นร้อยละเท่ากันทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ประกอบกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จนทำให้รายได้สุทธิของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลดลง สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ เป็นการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบทำ

พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่ากันทุกอันดับในอัตราร้อยละ 4 หากอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท

เศรษฐกิจ

10. เรื่อง การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายก รัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ดังนี้

เห็นชอบในหลักการ แนวทางบูรณาการแผนงานและงบประมาณปี 2551 ตามผลการประชุมการบูรณาการแผนงานโครงการ งบประมาณระหว่างกระทรวงและจังหวัด / เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 โดยให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติและให้ทุกกระทรวงให้ความร่วมมือ โดยเป็นทางเลือกตามความสมัครใจ

จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนัก งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน โดยมีเลขาธิการ กเป็นประธาน นำแนวทางการบูรณาการแผนงานและ .ร.พ. งบประมาณปี 2552 ตามเอกสารสรุปผลการประชุมการบูรณาการแผนงาน/ งบประมาณระหว่างกระทรวงและจังหวัดเมื่อวันที่/โครงการ 17 สิงหาคม 2550 ไปศึกษาและปรับปรุงในรายละเอียด โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านและนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 มีดังนี้

แนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณปี 2551 เป็นแนวทางการบูรณาการ ภายหลังจากที่กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ได้เสร็จสิ้น แล้ว และเป็นการบูรณาการในระดับจังหวัด ภายใต้กรอบงบประมาณและภารกิจ ของแต่ละกระทรวง กรมอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่าจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไป ดำเนินการต่อไปได้

ส่วนแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณปี 2552 ยังมีหลายปัจจัยที่จะควร คำนึงถึง เช่น

แนวโน้มของการที่จะให้จังหวัดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีโดยตรง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ แนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ

การนำแผนงานโครงการของทุกหน่วย/ยงานทุกระดับมาแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม และด้าน การมีงานทำ เป็นต้น โดยเฉพาะด้านส่งเสริมอาชีพจะต้องมองถึงมิติที่ เชื่อมโยงด้วย ได้แก่ การตลาด หากมีการส่งเสริมอาชีพเกิดผลิตภัณฑ์ จำนวนมากแล้วไม่มีตลาดรองรับจะเกิดปัญหาตามมาด้วย ดังนั้น การบูรณา การต้องพิจารณาเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้วย

แนวทางการบูรณาการแผนงาน งบประมาณสำหรับปี 2552 และปีต่อ ๆ ไป เป็นการดำเนินการก่อนกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึง ควรให้มีการพัฒนาระบบบูรณาการแผนงานและงบประมาณระหว่าง กระทรวง กรม และจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง 10-13 จังหวัดด้วย เพื่อให้แนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณปี 2552 สามารถ นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรให้มีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการแผนงานฯ ดังกล่าว

11. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยกเลิกการดำเนินการโครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีจัดหาผู้รับจ้างแบบรัฐบาล ต่อรัฐบาล ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ให้ บริษัท China Yunnan Corporation for International Techno - Economic Cooperation (CYC) เป็นผู้ดำเนินการฯ รวมทั้ง ยกเลิกการดำเนินการการค้า ต่างตอบแทนสำหรับโครงการดังกล่าว

อนุมัติหลักการให้โรงงานยาสูบฯ ปรับแผนงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบ แห่งใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน โดยมีวงเงินลงทุนไม่เกินจากที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม คือ 21,770.80 ล้านบาท และให้โรงงานยาสูบฯ คง เงินที่กักไว้แล้วจำนวน 6,850 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อโรงงานยาสูบฯ ทำการศึกษา และปรับแผนงานแล้วเสร็จ จะนำเสนอขออนุมัติดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยให้กระทรวงการคลัง ได้รับความเห็นของกระทรวงการ (โรงงานยาสูบ) ต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานงบประมาณ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ คืบหน้าแม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาถึง 2 ปีเศษ และการเจรจาสองฝ่ายระหว่างไทยและ จีนยังไม่มีข้อยุติ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 และวันที่ 26 ตุลาคม 2547 จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่ง ใหม่ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของ โรงงานยาสูบในสภาพธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

12. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหลงกอง 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาหลงกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1. สถานการณ์ด้านการผลิตหลงกอง

การผลิตหลงกองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกรวม 158,340 ไร่ คาดการณ์ ผลผลิตรวม 80,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตมากที่สุดคือเดือนกันยายน ร้อยละ 49 (39,293 ตัน) รองลงมาเดือนสิงหาคม ร้อยละ 30 (24,237 ตัน) โดยคาดว่าจะเป็นผลผลิตเกรด เอ ร้อยละ 10 (8,000 ตัน) เกรด บี ร้อยละ 30 (24,000 ตัน) เกรด ซี ร้อยละ 40 (32,000 ตัน) และที่เหลือร้อยละ 20 (16,000 ตัน) เป็นผลผลิตที่ต่ำกว่าเกรดซี

2. การดำเนินการบริหารจัดการล่องกองปี 2550

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ได้รวบรวมผลผลิตล่องกองและจำหน่ายผ่านศูนย์รวบรวมผลผลิตระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ศูนย์ และศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจำนวน 75 ศูนย์ เป้าหมาย 43,580 ตัน จำแนกเป็น

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 28 ศูนย์ เป้าหมาย 20,850 ตัน

จังหวัดยะลา จำนวน 37 ศูนย์ เป้าหมาย 19,050 ตัน

จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 ศูนย์ เป้าหมาย 3,680 ตัน

ส่วนที่เหลือ 36,420 ตัน เป็นไปตามกลไกตลาดปกติ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนนั้น จะรับซื้อผลผลิตล่องกองจากเกษตรกรและสมาชิกศูนย์ฯ ในราคาที่กำหนด นำมาคัดแยกเกรด ชั่งน้ำหนัก ทำความสะอาด บรรจุกล่อง พร้อมทั้งจะส่งจำหน่าย แล้วนำไปรวบรวมที่ศูนย์รวบรวมผลผลิตระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ซึ่งมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำประจำอยู่ทุกศูนย์

3. ผลการดำเนินงานรับซื้อ

รับซื้อตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2550 ดำเนินการได้ทั้งหมด 2,772 ตัน

คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของเป้าหมาย จำแนกเป็นเกรด เอ ร้อยละ 13.4 เกรด บี ร้อยละ 22.9 เกรด ซี ร้อยละ 60.5 และต่ำกว่าเกรดซี ร้อยละ 3.2 รวมเงินที่รับซื้อ 38,038,083 บาท

4. ปัญหาอุปสรรค

คุณภาพผลผลิตล่องกองโดยภาพรวมต่ำกว่าปี 2549 เนื่องจากล่องกองออกดอกติดผลมากและเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปตัดแต่งช่อดอก ช่อผล ตลอดจนบำรุงรักษาสวนได้

แผนการกระจายผลผลิตสู่ตลาดปลายทางไม่ชัดเจน และไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในแต่ละวันได้

การขนส่งผลผลิตลงกองจากจังหวัดต้นทางสู่จังหวัดปลายทาง บางช่วงเกิดปัญหา เนื่องจากปริมาณรถยนต์ขนส่งไม่เพียงพอ ทำให้ผลผลิตตกค้าง ณ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนและศูนย์รวบรวมผลผลิตระดับจังหวัด ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายและไม่ได้คุณภาพ

เงินทุนในการรับซื้อผลผลิต หมุนเวียนไม่ทันทำให้ขาดสภาพคล่องในการรับซื้อ

5. แนวทางการแก้ไข

บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนอกแหล่งผลผลิต เข้ามาช่วยกัน กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนและกำกับดูแล

เพิ่มการรับซื้อลงกองที่ต่ำกว่าเกรดซึ่งลงมา กระจายสู่ผู้บริโภคด้วย เนื่องจาก ลงกองเกรดดังกล่าวจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก

เร่งรัดดำเนินการส่งเงินหมุนเวียนที่ได้จากการขายลงกองคืนศูนย์คัดแยกผลไม้ ชุมชนโดยเร็ว

13. เรื่อง การแก้ปัญหาผลผลิตลงกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฤดูกาลผลิต ปี 2550

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ปัญหาผลผลิตลงกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฤดูกาลผลิต ปี 2550 ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

1. มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการดังนี้

กำกับการค้าเกรดสินค้าของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ให้มีมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดและมีมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์คัดแยกฯ

การกำหนดราคารับซื้อที่ศูนย์คัดแยกฯ ให้มีการตรวจสอบข่าวสารและพิจารณาความเหมาะสมของระดับราคาการรับซื้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรผู้ผลิตลงกองและราคาจำหน่าย ณ ตลาดปลายทาง ซึ่งจะต้องแข่งขันกับลงกองจากแหล่งผลิตอื่น ๆ ด้วย

การบรรจุภัณฑ์ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ตะกร้าพลาสติกแข็ง เพื่อความสะดวกในการขนส่งและการรักษาคุณภาพลงกองระหว่างการขนส่ง

มอบหมายเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในการตรวจรับปริมาณและคุณภาพสินค้า ณ จุดปลายทาง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา ณ จุดต้นทางได้อย่างถูกต้อง

2. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการดังนี้

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อดูแลจัดการสินค้าล่องกองที่ขนส่งโดยรถไฟมายัง ณ สถานีรถไฟปลายทาง คือ สถานีรถไฟบางซื่อ สถานีรถไฟสามเสน และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมทั้งจัดหารถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าล่องกองกระจายไปยังตลาดต่าง ๆ ต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แก่สำนักงานการค้าภายในแต่ละจังหวัดแล้ว(

จัดตลาดรองรับผลผลิตให้เพียงพอกับปริมาณผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละวันซึ่งผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน เพื่อให้สินค้าล่องกองตกค้างในพื้นที่และไม่สามารถส่งไปจำหน่ายในวันต่อไปได้เนื่องจากมีปัญหาด้านคุณภาพและความสดใหม่

ให้กรมการค้าภายในดูแลการส่งกลับตะกร้าพลาสติกเปล่าจากตลาดปลายทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการใช้ของศูนย์คัดแยกฯ

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดำเนินดังนี้

มอบหมายกระทรวงการคมนาคมจัดหายานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าล่องกองจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดปลายทางให้เพียงพอ

มอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุก ที่ขนส่งสินค้าล่องกองจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ตลาดปลายทาง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ลงมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการตลาดผลผลิตล่องกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฤดูกาลผลิตปี 2550 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และอนุมัติงบประมาณในวงเงิน 185.00 ล้านบาท แยกเป็นเงินจ่ายขาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 129.00 ล้านบาท และทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จำนวน 56.00 ล้านบาท ซึ่งจะต้องจ่ายคืนกระทรวงการคลังภายใน 8 เดือนนับตั้งแต่โครงการนั้น สรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินการ

1.1 วิธีการดำเนินการ

การรวบรวมผลผลิตลองกองจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาดปลายทางแบ่งความรับผิดชอบการดำเนินการดังนี้

ศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกลองกอง จะเป็นจุดรวมและคัดเกรดคุณภาพลองกอง บรรจุกล่องส่งจำหน่าย ซึ่งส่วนหนึ่งจะส่งผ่านศูนย์บริหารจัดการผลผลิตลองกองระดับจังหวัดตามคำสั่งซื้อในแต่ละวัน ส่วนที่เหลือศูนย์คัดแยกฯ จำหน่ายส่งจำหน่ายไปยังตลาดปลายทางโดยตรง การดำเนินการของศูนย์คัดแยกฯ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์บริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิตลองกองระดับจังหวัด ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อของตลาดปลายทางที่กรมการค้าภายในจัดหาไว้ แจงไปยังศูนย์ คัดแยกฯ พร้อมทั้งจะประกาศราคารับซื้อลองกองในแต่ละวัน และยังทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตลองกองที่ผ่านการคัดเกรดบรรจุกล่องจากศูนย์คัดแยกฯ ขนส่งไปยังตลาดปลายทางที่สั่งซื้อ ปัจจุบันขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกเป็นหลัก โดยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

1.2 ผลการดำเนินการ

นับตั้งแต่มีการเปิดดำเนินการศูนย์บริหารจัดการผลผลิตลองกองระดับจังหวัดตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 มีผลการดำเนินการดังนี้

ปริมาณการรับซื้อลองกองจากศูนย์คัดแยกฯ รวม 2,200 ตัน เกรด)A ประมาณร้อยละ 14 เกรด B ประมาณร้อยละ 24 เกรด C ประมาณร้อยละ 59 และตกเกรดประมาณร้อยละ 4) คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลผลิตรวมที่จะออกสู่ตลาดในช่วงดังกล่าว หรือเฉลี่ยวันละ 137 ตัน โดยกรมการค้าภายในสามารถกระจายจาก 3 จังหวัดสู่ตลาดปลายทางรวมประมาณ 2,000 ตัน

ระดับราคาลองกองที่รับซื้อผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้มชุมชนในช่วงดังกล่าว เกรด A ราคา 15 - 24 บาท เกรด .กก/B ราคา 12-22 บาท เกรด .กก /C ราคา 10 - 17 บาทซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายในตลาดท้องถิ่น.กก/นในทุกระดับคุณภาพ คือ เกรด A สูงกว่า 2 - 3 บาท เกรด .กก/B สูงกว่า 2 - 3 บาท และเกรด .กก/C สูงกว่า 3 - 7 บาท.กก/

ระดับราคาผลผลิตลองกองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ในช่วงเดือนกันยายน 2550 จะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด

2. ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ

การรวบรวมผลผลิตของศูนย์คัดแยกฯ ส่งให้ศูนย์บริหารจัดการด้านการตลาดผลผลิตลองกองระดับจังหวัด ประสบปัญหาดังนี้

การคัดคุณภาพผลผลิตของของศูนย์คัดแยกยังไม่มีความมาตรฐานเดียวกัน

การบรรจุภัณฑ์โดยใช้กล่องกระดาษเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเนื่องจากเมื่อวางซ้อนทับกันจะกระทบต่อคุณภาพของของของ

การตั้งราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาดทำให้มีปัญหาในการจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง เนื่องจากมีของของในพื้นที่อื่น เช่น ชุมพร สุราษฎร์ธานี ที่มีราคาต่ำกว่า

การจัดการด้านการขนส่งไม่สอดคล้องกับปริมาณสินค้า ทำให้มีสินค้าบางส่วนตกค้างในพื้นที่และกระทบต่อคุณภาพของของของ

การบริหารจัดการ ณ จุดรับสินค้าปลายทางประสบปัญหาดังนี้

มีปัญหาการเน่าเสียและความสดใหม่ของของของ ทำให้ผู้ซื้อปฏิเสธการรับซื้อ

การคัดเกรดไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับการสั่งซื้อ

การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาทางการค้า บางงวดถึงปลายทางในเวลาบ่ายถึงค่ำ ไม่สามารถจำหน่ายได้ทำให้ต้องค้างคืนอีก 1 คืน จึงกระทบต่อคุณภาพและความสดใหม่ของสินค้า

จำนวนสินค้าไม่ตรงกับใบกำกับการขนถ่าย บางงวดมีสินค้าสูญหายจึงมีปัญหาในการตรวจสินค้า ณ ปลายทาง

14. เรื่อง ขอบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค้ำตอบแทนการสืบทอดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างขอบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินค้ำตอบแทนการสืบทอดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า จากการที่กระทรวงการคลังได้ทำหน้าที่กำกับดูแลการติดตามเงินและทรัพย์สินของแผ่นดินคืนแก่ทางราชการ พบว่าการสืบทอดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของส่วนราชการที่ผ่านมามากไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการบางแห่งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการสืบทอดทรัพย์สิน และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ ประกอบกับการบังคับคดีเป็นภาระ

ต่อเนื่องต้องสืบทอดตลอดเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ทำให้ไม่คุ้มค่า กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดี กระทรวงการคลังจึงได้ดำเนินการ สืบหาปัญหาและอุปสรรค และจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับคดีและสืบหา ทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม คำพิพากษาซึ่งส่วนราชการส่วนใหญ่ต้องการให้เอกชนที่มีความชำนาญเข้ามา ดำเนินการแทน กระทรวงการคลังจึงได้เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สืบหาทรัพย์สินให้แก่ส่วน ราชการตามแต่จะเห็นสมควรเท่านั้น โดยไม่ใช้การโฆษณาให้ค้ำประกันบุคคลใด ตามกฎหมาย ร่างข้อ)4)

การจ่ายค่าเงินตอบแทนให้แก่ผู้สืบหาทรัพย์สินตามข้อบังคับนี้ให้ส่วนราชการจ่าย จากเงินที่ได้รับจากการบังคับคดีหรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ร่างข้อ)5)

ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินที่ได้รับจากการบังคับคดีและ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้สืบหาทรัพย์สินก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

กรณีผู้สืบหาทรัพย์สินเป็นบุคคลให้หักได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่ ได้รับจากการบังคับคดีและหรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู้สืบหา

กรณีที่ผู้สืบหาทรัพย์สินเป็นสำนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการ ให้ หักได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับจากการบังคับคดีและหรือ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สำนักงานนั้นเป็นผู้สืบหา ร่างข้อ)6)

15. เรื่อง รายงานการส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา ครั้งที่ 1

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติรายงาน การส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา ครั้งที่ 1 ดังนี้

นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 มีรองนายกรัฐมนตรี (นายโชติ บันเปียมรัชฎ) เป็นประธาน เพื่อ พิจารณากำหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ มาตรการของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางโดย

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 แล้ว ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. รายได้จากการส่งออกสินค้าของประเทศในช่วง 6 เดือนแรกยังขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 70,642 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 โดยสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 สูงกว่าร้อยละ 13.9 ของช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มที่มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ที่ขยายตัวร้อยละ 13.9 และอัตราการใช้จ่ายการลงทุนผลิตเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 75.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 73.9 ของปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป และอุปกรณ์การถ่ายภาพ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เต็มได้ในอัตราที่ชะลอลง ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์ การแปรรูปและถนอมสัตว์น้ำ การผลิตรองเท้า และการปั่นเส้นใยสิ่งทอและการทอ

2. การเปิดและเลิกกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรก พบว่าการเปิดกิจการใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมยังมีจำนวนมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกกิจการ โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายนมีโรงงานที่เปิด กิจการจำนวน 1,994 โรงงาน มีการจ้างงาน 50,886 คน ในขณะที่โรงงานที่ปิดกิจการมีจำนวน 940 โรงงาน มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 25,052 คน ดังนั้นจึงมีจำนวนโรงงานที่เปิดกิจการมากกว่าจำนวนโรงงานที่เลิกกิจการถึง 1,054 โรงงาน และสามารถรองรับแรงงานได้เพิ่มขึ้น 25,834 คน

3. ภาวะการมีงานทำในช่วง 6 เดือนแรก พบว่า

3.1 ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนมิถุนายน 2550 มีจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 37.28 ล้านคน จำแนกเป็นผู้ที่มีงานทำ 36.65 ล้านคน และว่างงาน 0.52 ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจการค้าบริการในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ในภาคเกษตรกรรมจำนวนประมาณ 14.94 ล้านคน หรือร้อยละ 41 และในภาคธุรกิจการค้า บริการจำนวนประมาณ 13.89 ล้านคน หรือร้อยละ 38 ของกำลังแรงงานทั้งหมด ในขณะที่เหลืออีกจำนวนประมาณ 7.82 ล้านคนหรือร้อยละ 21 เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และพบว่า ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 ทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป

3.2 การว่างงานและการเข้าสู่ระบบประกันสังคม จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า ณ เดือนมิถุนายน 2550 จำนวนคนว่างงานลดลงจากปี 2549 ประมาณ 43,600 คน หรือร้อยละ 7.8 ในขณะที่ผู้มีงานทำมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 887,500 คน หรือร้อยละ 2.5 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 8.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีจำนวนรวมกัน 21.7 ล้านคน

3.3 ผลการสำรวจความต้องการกำลังแรงงานและภาวะการขาดแคลนแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2549 พบว่า

3.3.1 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)130,710 คน รองลงมาคือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ()116,712 คน (และอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์)74,466 คนและ () อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม50,330 คน(

3.3.2 ระดับการศึกษาของแรงงานที่มีความต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ)67.3) รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ)17.4) ส่วนที่เหลือเป็นความต้องการแรงงานระดับ ปวส . ร้อยละ) หรืออนุปริญญา9.5) และ ระดับ ปวชร้อยละ) .5.8) สำหรับภาวะการขาดแคลนแรงงานพบว่า มีความขาดแคลนแรงงานระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่าสูงสุด ร้อยละ)82.2) รองลงมาเป็นแรงงานระดับ ปวช ร้อยละ) .4.2) และที่เหลือเป็นแรงงานระดับ ปวส หรืออนุปริญญา . ร้อยละ)2) และปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ)1.8)

3.3.3 ความต้องการพัฒนาความสามารถด้านแรงงานของผู้กำลังทำงาน พบว่า มีความต้องการสูงในสาขาดังนี้)1) ช่างยนต์และการบำรุงรักษา)2) อาหารและโภชนาการ)3) ตัดเย็บเสื้อผ้า)4) การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช ตามแนวทางทฤษฎีใหม่)5) การเลี้ยงสัตว์ และขยายพันธุ์สัตว์ และ)6) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์

3.3.4 ความต้องการพัฒนาความสามารถด้านแรงงานของผู้ว่างงาน พบว่า มีความต้องการสูงในสาขาดังนี้)1) ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)2) ช่างยนต์และการบำรุงรักษา)3) ช่างก่อสร้าง)4) อาหารและโภชนาการ)5) การตัดเย็บเสื้อผ้า และ)6) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์

3.4 โดยสรุป การว่างงานจึงไม่ปัญหาหลักที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ และทักษะสูงที่สอดคล้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมขั้นสูงห่วงโซ่มูลค่าที่สูงขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมบางส่วนที่ต้องเลิกกิจการไปเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับโรงงานมากกว่า เช่น ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท การมีประเทศคู่แข่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้น การขาดวัตถุดิบในประเทศ การขาดเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการเปลี่ยนและปรับปรุงเครื่องจักร และการขาดมาตรการสนับสนุนการไปลงทุนในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

3.5 ดังนั้น การปรับตัวของแรงงานจึงเกี่ยวข้องกับความสามารถในการโยกย้ายระหว่างโรงงานภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และทักษะฝีมือและคุณภาพแรงงาน ซึ่งปัญหาหลักที่สำคัญของแรงงานในปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้

3.5.1 ยังมีการใช้แรงงานที่ไม่ตรงตามต้องการและความสามารถที่แท้จริง จึงทำให้มีโอกาสโยกย้ายไปอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น

3.5.2 ขาดการฝึกอบรมแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากการยุบเลิกกิจการของผู้ประกอบการ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งในระดับสายอาชีพ และความชำนาญเฉพาะ

3.5.3 ยังขาดระบบการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพที่ส่งเสริมระดับความสามารถของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

3.5.4 ระบบข้อมูลแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยทางเศรษฐกิจได้

4. มาตรการส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจรายสาขาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ คณะกรรมการฯ

มีความเห็นร่วมกันว่า ปัญหาการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับบริษัทหรือโรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันมากกว่าเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการการเติบโตที่ดี ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นเพื่อเยียวยาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และดำเนินมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันในอนาคต ดังนี้

4.1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบตามลักษณะของปัญหา มี 2 กลุ่มคือ

4.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับการเยียวยาโดยเร่งด่วน ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพคล่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 5,000 ล้านบาท และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการร่วมกับสมาคมธนาคารไทยแล้ว

4.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต เห็นควรที่จะพิจารณามาตรการรองรับที่สำคัญได้แก่)1) การโยกย้ายแรงงานระหว่างโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม)2) การจัดการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานรองรับการโยกย้ายระหว่างโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม และ)3) การส่งเสริมการทำตลาดเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ)Business Matching)

4.2 การปรับตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรม เห็นสมควรดำเนินการใน 3 แนวทางดังนี้

4.2.1 ภาคเอกชนดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในภาคธุรกิจด้วยตนเอง เช่น การพัฒนาคลัสเตอร์หรือการเกาะกลุ่มรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันในวงธุรกิจ เป็นต้น

4.2.2 ภาครัฐและเอกชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศ การรักษาและเจาะตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยใช้กลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

4.2.3 ภาครัฐจะต้องพิจารณาดำเนินการเอง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน เช่น การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

5. คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานรับไปดำเนินการ ดังนี้

5.1 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ดำเนินการดังนี้

5.1.1 ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

5.1.2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (.สสว) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร)Machine Fund) ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้

5.2 มอบหมายกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พิจารณาแนวทาง

การจัดระบบการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ การโยกย้ายแรงงานไปทำงานในสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามทักษะของแรงงาน เพื่อมิให้เกิดการสูญเปล่าของทรัพยากรแรงงานในระบบ

5.3 มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการดังนี้

5.3.1 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน ศึกษาแนวทางการทำการตลาดเพิ่มเติมทั้งในและ (.กกร) ต่างประเทศ

5.3.2 ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พิจารณานำรูปแบบการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานกระป๋อง

5.4 มอบหมายธนาคารแห่งประเทศไทย รับไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 ร่วมกับคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน พิจารณาผ่อนคลายหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระที่ไม่มากนักสามารถใช้บริการของกองทุนดังกล่าวได้

5.4.2 นำเสนอข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเป็นรายประเภท เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาและมาตรการปรับตัวได้อย่างถูกต้อง

สังคม

16. เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2550)

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2550) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้ติดตามสถานการณ์สภาวะฝนตกหนักในห้วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2550 โดยสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลถึงวันที่ 3 กันยายน 2550) ดังนี้

1. สรุปสถานการณ์อุทกภัย (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2550)

พื้นที่ประสบภัย จำนวน 3 จังหวัด 7 อำเภอ 21 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ลำปาง และสตูล

1.2 ความเสียหาย

ราษฎรเดือดร้อน 20,706 คน 5,157 ครัวเรือน

ด้านทรัพย์สิน บ้านเสียหายบางส่วน 70 หลัง ถนนเสียหาย 39 สาย ฝาย 5 แห่ง พื้นที่การเกษตร 50,523 ไร่

มูลค่าความเสียหาย อยู่ระหว่างการสำรวจ

1.3 สถานการณ์อุทกภัยได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 แยกได้ ดังนี้

1. จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม พื้นที่ 5 อำเภอ 19 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองฯ ขามทะเลสอ ด่านขุนทด สีคิ้ว เสิงแสง สูงเนิน ราษฎรเดือดร้อน 20,393 คน 5,087 ครัวเรือน ถนน 39 สาย ฝาย 5 แห่ง บ้านบางส่วน 70 หลัง พื้นที่การเกษตร 50,523 ไร่ แยกได้ ดังนี้

อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลสุรนารี หมู่)10) ตำบลปรุใหญ่ หมู่ที่)5,7) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 426 คน 142 ครัวเรือน ถนน 9 สาย

อำเภอขามทะเลสอ จำนวน 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองสรวง หมู่ที่)1-3,5-7,9) ตำบลพันดุง หมู่ที่)1-3,5,7,9,10) ตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่)1-4,6,8) ตำบลโป่งแดง หมู่ที่)1-8) ตำบลบึงอ้อ หมู่ที่)1-9) ราษฎรเดือดร้อน 16,937 คน 4,002 ครัวเรือน ถนน 17 สาย พื้นที่การเกษตร 12,500 ไร่

อำเภอสีคิ้ว จำนวน 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองบัวน้อย หมู่ที่)1,2) ตำบลบ้านหัน หมู่ที่)6,7) ตำบลกุดน้อย หมู่ที่)4,7,8,10,12,13) ตำบลลาดบัวขาว หมู่ที่)8) ราษฎรเดือดร้อน 280 คน 70 ครัวเรือน บ้านเสียหายบางส่วน 70 หลัง ถนน 1 สาย ฝาย 4 แห่ง พื้นที่การเกษตร 37,784 ไร่

อำเภอเสิงแสง จำนวน 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุดโบสถ์ หมู่ที่)3) ตำบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่)8,12) ราษฎรเดือดร้อน 50 คน 23 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 239 ไร่

อำเภอสูงเนิน จำนวน 6 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลมะเกลือเก่า หมู่ที่)1-3,18,19) ตำบลสูงเนิน หมู่ที่)2,6) ตำบลลุดจิก หมู่ที่)3) ตำบลโคราช หมู่ที่)1-6) ตำบลนากลาง หมู่ที่)2,4,6-9) ตำบลเสมา หมู่ที่)1,5,9,10,15) ราษฎรเดือดร้อน 2,700 คน 850 ครัวเรือน ถนนเสียหาย 12 สาย ฝาย 1 แห่ง

ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปพร. จำนวน 350 คน เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอพยพราษฎรไปอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว

2. จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ **อำเภอแม่ทะ** มีน้ำท่วมตำบลวังเงิน (หมู่ 1,4,5,6,7,8) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 313 คน 70 ครัวเรือน **ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550**

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดลำปาง อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำดื่ม 59 โหล แก่ผู้ประสบภัย และอปพร.จำนวน 30 คน เข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว

3. จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณเขาตึกน้ำ ทำให้หินภูเขาตกลงมาทับถนนสายโคตา-บ้านทุ่งนางแก้ว (เป็นถนนของกรมทางหลวงชนบท) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าวชั่วคราว พร้อมทั้งนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการเปิดเส้นทางใช้การได้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดสตูล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้เร่งสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2546 (งบ 50 ล้านบาท) แล้ว

2. พิธีเปิดศูนย์รองรับการอพยพเพื่อนพ้อง(ภาค) เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และการฝึกซ้อมหนีภัยและการใช้อาคารศูนย์รองรับการอพยพเพื่อนพ้อง(ภาค)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 เวลา 17.30-21.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดศูนย์รองรับการอพยพ เพื่อนพ้อง(ภาค) เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา

50 ปี รวมทั้งทอดพระเนตรการซ้อมหนีภัยและการอพยพเข้าสู่ศูนย์รองรับการอพยพเพื่อน พึ่ง (ภาฯ) ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุชา โมกขะเวส) ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้ถวายการต้อนรับ ทั้งนี้ การฝึกซ้อมอพยพหนีภัยที่จัดขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดตั้งต้นแบบในการหนีภัยดินถล่มในระดับชุมชน เพื่อให้ ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการอพยพหนีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อสร้างความ ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยและการเรียนรู้ การอพยพอย่าง ถูกต้องและปลอดภัย และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชนที่เสี่ยงภัย อื่นต่อไป

3. การคาดหมายลักษณะอากาศในห้วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-6 กันยายน 2550

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง ค่อนข้างแรงพัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อม ความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทย ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับ คลื่นลมในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง **ข้อควรระวัง** ภาคเหนือและ ภาคกลางบริเวณจังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานีและกาญจนบุรี ควรระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

4. สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะอากาศ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาดภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง ที่สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน จึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบ คือ จังหวัด กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระบุรี ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ แจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2550 และ ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียม เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

17. เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

ความคืบหน้าการดำเนินการ

1. การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม เป็นการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้า โดยบูรณาการความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายฯ ไปแล้ว 19 จังหวัด โดยในปี 2546-2549 ได้จัดตั้งไปแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัทลุง สงขลา แพร่ เชียงราย น่าน ตาก สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ พะเยา อุดรดิตถ์ จันทบุรี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ได้จัดตั้งไปแล้ว 3 จังหวัดคือ จังหวัดตรัง สุโขทัย และลำปาง และอยู่ในระหว่างการจัดตั้งอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2550 ขณะนี้มีอาสาสมัครเครือข่ายฯ รวมทั้งสิ้น 7,385 ราย

สำหรับจังหวัดที่เหลือทั้งหมด ได้วางแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2. การชักชวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

เพื่อให้การเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดให้มีการชักชวนแผนการเฝ้าระวังและกระตุ้นเตือนเครือข่ายฯ ในจังหวัดที่ได้ดำเนินการจัดตั้งไว้แล้ว เพื่อให้มีการเฝ้าระวังในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุม โดยในช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม 2550 ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ พะเยา และตาก และในเดือนกันยายน 2550 จะดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพังงา

3. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

พร้อมนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เพื่อเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามประสานกับเครือข่ายฯ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประมวลผลความเสี่ยงที่อาจเกิดดินถล่ม เพื่อทำการประกาศเฝ้า

ระวังแจ้งเตือนภัยผ่านสื่อต่างๆ และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ที่พร้อมออกตรวจสอบพื้นที่หากเกิดกรณีพิบัติภัย เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดดินถล่มซ้ำ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเสนอแนวทางในการลดผลกระทบจากเหตุการณ์

ผลการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2550

1. กรมทรัพยากรธรณี ได้ออกประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม 18 ครั้ง พร้อมทั้งได้ประสานกับเครือข่ายฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ซึ่งยังไม่พบการเกิดเหตุดินถล่มที่รุนแรง แต่มีเหตุดินไหลและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบางพื้นที่

2. การดำเนินการของเครือข่ายฯเมื่อเกิดเหตุการณ์มีดังนี้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เครือข่ายฯ บ้านปลายนา ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แจ้งการวัดปริมาณน้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ออกประกาศเสียงตามสาย ให้ประชาชนเฝ้าระวัง เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เครือข่ายฯ บ้านข้างเขือ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา แจ้งว่าได้มีเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ และได้มีการแจ้งเตือนให้ราษฎรอพยพขึ้นสู่ที่สูง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เครือข่ายฯ ตำบลเขาพนม อำเภอพนม จังหวัดกระบี่ แจ้งการวัดปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร และน้ำในลำห้วยเริ่มสูงขึ้น จึงได้แจ้งให้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เครือข่ายฯ ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งการวัดปริมาณน้ำฝนสูงถึง 90 มิลลิเมตร และได้มีการแจ้งเตือนให้เครือข่ายในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เครือข่ายฯ ที่ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แจ้งเหตุฝนตกหนักและได้มีการแจ้งเตือนให้เครือข่ายในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 เครือข่ายฯ ที่ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายงานว่าฝนตกตลอดช่วงบ่าย และตกหนักช่วงเย็น วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 40 มม.ทางหมู่บ้านได้มีการประชุมวางแผนเฝ้าระวังเตือนภัย เนื่องจากเกรงว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งคืน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เครือข่ายฯ ที่บ้านซำใน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แจ้งการวัดปริมาณน้ำฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตรและได้มีการแจ้งเตือนเครือข่ายฯในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 เครือข่ายที่หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัด พังงา แจ้งว่ามีฝนตกหนักมาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. ผู้นำหมู่บ้านได้แจ้ง . อพยพชาวบ้านสู่พื้นที่ปลอดภัย ตามแผนที่ทางเครือข่ายดำเนินการไว้

3. การเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา จำนวน 24 ครั้ง มีดังนี้

วัน/เดือน/ปี	เหตุการณ์	ความเสียหาย
เดือนพฤษภาคม 2550		
2 พ .ค. 2550	หินขนาด 3 ตัน หล่น ที่เอ็กซีโซนิริสอร์ท ต.เกาะ. หลาวเหลียงอตรัง.ปะเหลียน จ.	มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
11 พ .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อชุมตาบง และ .ลาดยาว กิ่ง อ. นครสวรรค์.แม่เป็น จ.กึ่ง อ	บ้านจมน้ำนับพันครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ ถูก น้ำพัดเสียหาย
13 พ .ค. 2550	น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มการเกษตร และดินไหล ใน พื้นที่ จ.เมือง จ.ด่านนาขาม อ.พิจิตร และ ต. อุดรดิตถ์	ดินไหลทับทาง
14 พ .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก ต.วังชัน จ.วังชัน อ.นาพูน และ ต. แพร์	เดือดร้อน 732 ครัวเรือน
15 พ .ค. 2550	- น้ำป่าไหลหลาก ตัดถนนสายวังจันทร์- ตาก.สามเงา จ.ยกกระบัตร อ	ถนนถูกน้ำกัดเซาะขาด ระยะทาง 80 เมตร เดือดร้อน 732 ครัวเรือน
	- น้ำป่าไหลหลาก ต.ทับทัน จ.โคกหม้อ อ. อุทัยธานี	เดือดร้อน 100 ครัวเรือน
เดือนมิถุนายน 2550		
25 มิ .ย. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อ.เทอดไทย และ .แม่ฟ้าหลวง ต. เชียงราย.แม่สลองใน จ.ต	เดือดร้อน 28 ครัวเรือน
28 มิ .ย. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อลำปาง.ห้างฉัตร จ.	เดือดร้อน 20 ครัวเรือน

9 ก .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อด่าน.ราชบุรี และ อ.สวนผึ้ง จ. กาญจนบุรี.มะขามเตี้ย จ	พื้นที่การเกษตรได้รับความ เสียหาย และเดือดร้อน 170 ครัวเรือน
10 ก .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อสุ.วิภาวดี จ.ศิริรัฐนิคม และกิ่ง อ. ราชบุรีธานี	เดือดร้อน 70 ครัวเรือน
20 ก .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก อกะ.สุราษฎร์ธานี และ อ.พนม จ. พังงา.ปง จ	เดือดร้อน 80 ครัวเรือน
25 ก .ค. 2550	ดินสไลด์ทับเส้นทางแม่แจ่มแม่แจ่ม .ปางหินฝน อ- เชียงใหม่.จ	เดือดร้อน 80 ครัวเรือน
เดือนสิงหาคม 2550		
2 ส .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ อสองแคว ท่าวังผา และบ่อ. น่าน.เกลือ จ	เดือดร้อน 15 หมู่บ้าน
4 ส .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ อ.พญาเม็งราย เทิง จ . เชียงราย	เดือดร้อน 60 ครัวเรือน
6 ส .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ จอุบลราชธานีและศรีสะเก. เกษ	เสียชีวิต 2 คน เดือดร้อน 140,320 คน
9 ส.ค . 2550	เกิดเหตุการณ์ดินไหลปิดทับเส้นทางบ้านไร่บ้านอี- กาญจนบุรี .ทองผาภูมิ จ.ตอง อ	เดือดร้อน 6 หมู่บ้าน
16 ส .ค. 2550	เกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ อเทิง เวียงเชียงราย ขุน. .ปางหมู อ.เชียงราย และที่ ต .ตาล พญาเม็งราย จ แม่ฮ่องสอน.เมือง จ	เดือดร้อน 4,000 ครัวเรือน
18 ส .ค. 2550	เกิดน้ำป่าไหลหลาก อดะกั่วป่า เกาะยาว ท้าย. สุ.พนม จ.พังงา และที่ อ.เหมือง กระบุรี ทับปุด จ ราชบุรีธานี	เดือดร้อน 1,500 ครัวเรือน
19 ส .ค. 2550	เกิดดินไหลปิดทับเส้นทาง ต.สบเมย จ.แม่สาด อ . แม่ฮ่องสอน	ใช้เส้นทางไม่ได้
21 ส .ค. 2550	เกิดดินไหลปิดทับเส้นทางสาย 401 เส้นทางสุ ราษฎร์ธานี พังงา.กะปง จ.รมณีย์ อ.ตะกั่วป่า ต -	ใช้เส้นทางไม่ได้

23 ส .ค. 2550	เกิดเหตุหินร่วง ต.พิษณุโลก.นครไทย จ.นครชุม อ .	เสียชีวิต 1 คน
26 ส .ค. 2550	เกิดน้ำป่าไหลหลาก อ.เชียงใหม่.ฝาง จ .	พื้นที่เกษตรเสียหาย
29 ส .ค. 2550	เกิดดินไหลปิดทับเส้นทาง อ.สตูล.ละงู จ.	ใช้เส้นทางไม่ได้
30 ส .ค. 2550	น้ำป่าไหลหลากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและ อ. ลำปาง.แม่ทะ จ	เดือดร้อน 70 ครัวเรือน

18. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 4

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนปี 2550 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบด้านการเกษตร สถานการณ์น้ำ

ผลการเพาะปลูกพืช และการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร สรุปได้ดังนี้

1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบด้านการเกษตร

อุทกภัย 3 ช่วง คือ

เมื่อวันที่ **24 และ 29 สิงหาคม 2550** เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ นครราชสีมา และลำปาง สถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ ประสบภัย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และห้วยตะพาน แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จังหวัดนครราชสีมา ประสบภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ขามทะเลสอ ด้านขุนทด สีคิ้ว สิ่งสาง และสูงเนิน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จังหวัดลำปาง ประสบภัย 1 อำเภอ คือ อำเภอแม่ทะ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อวันที่ **18-22 สิงหาคม 2550** พื้นที่ประสบภัย 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ด้านพืช เกษตรกร 122 ราย พื้นที่ประสบภัย 14,110 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 6,450 ไร่

ด้านประมง เกษตรกร 41 ราย พื้นที่ประมง 1 บ่อ และ 94 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 1 ไร่ และ 3,240 ตารางเมตร ตามลำดับ

ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 105 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,358 ตัว แบ่งเป็น โค 205 ตัว กระบือ 670 ตัว สุกร 27 ตัว ไก่พื้นเมือง 456 ตัว

เมื่อวันที่ 5-16 สิงหาคม 2550 พื้นที่ประมง 11 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ด้านพืช เกษตรกร 36,746 ราย พื้นที่ประมง 10 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี จำนวน 479,820 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 318,796 ไร่

ด้านประมง เกษตรกร 2,928 ราย พื้นที่ประมง 7 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เลย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และหนองบัวลำภู จำนวน 3,347 บ่อ และ 7 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 2,943 ไร่ และ 68 ตารางเมตร ตามลำดับ

ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 2,893 ราย พื้นที่ประมง 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์ สัตว์ได้รับผลกระทบ จำนวน 75,660 ตัว แบ่งเป็น โค 2,626 ตัว กระบือ 194 ตัว สุกร 195 ตัว ไก่พื้นเมือง 71,616 ตัว เป็ด 1,029 ตัว แปลงหญ้า 122 ไร่

ฝนทิ้งช่วง (ช่วงเกิดภัยระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2550)

ด้านพืช เกษตรกร 30,079 ราย พื้นที่ประมง 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าน พะเยาแพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร และลพบุรี จำนวน 2.08 ล้านไร่ คาดว่าจะเสียหาย 1.69 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.31 ล้านไร่ พืชไร่ พืชสวน-0.38 ล้านไร่

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2550 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 48,190 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯทั้งหมด น้อยกว่าปี 2549 (53,739 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 5,549 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

อ่างเก็บน้ำภูมิพลและอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 8,578 และ 6,002 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 64 และ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาณน้ำทั้งสองอ่างฯ รวมกัน จำนวน 14,580 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ น้อยกว่า 30% ของความจุอ่างฯ มีจำนวน 5 อ่าง ได้แก่

อ่างเก็บน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่)17%) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี)28%) อ่างเก็บน้ำลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์)23%) อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี)24%) และอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี)20%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ มากกว่า 80 % ของความจุอ่างฯ มีจำนวน 3 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี)85%) อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง)82%) และอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง)80%)

2.2 สภาพน้ำท่า

ภาคเหนือ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ำยมที่ (ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน) อ่างเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดสุโขทัย และที่อ่างเขื่อนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยวิกฤต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ำชี โขง มูล)มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ำชีที่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อ่างเขื่อนมูลคามที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่างเขื่อนโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แม่น้ำโขง ที่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเลย แม่น้ำมูลที่บริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่างเขื่อนลำปลายมาศ อ่างเขื่อนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยวิกฤต

ภาคกลาง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น แม่น้ำป่าสักที่ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) อ่างเขื่อนลำนางรอง จังหวัดกำแพงเพชร อ่างเขื่อนลุ่มเก่า อ่างเขื่อนลุ่มสัก อ่างเขื่อนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยวิกฤต

ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเพชรบุรี) วิกฤต ยกเว้น แม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก แม่น้ำแควน้อยที่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อย (ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง) วิกฤต

ภาคใต้ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ น้อยถึงน้อยวิกฤต ยกเว้น แม่น้ำตาปี่ที่ (ลุ่มน้ำตาปี่) อ่างเขื่อนเคียนซา อ่างเขื่อนพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำปัตตานีที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

3. ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน

ผลการเพาะปลูกข้าวและพืชฤดูฝนในเขตชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 23.15 ล้านไร่ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ปลูกแล้ว 10.11 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปี 9.96 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.15 ล้านไร่

4. การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

4.1 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบ อุทกภัย จำนวน 94 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 43 เครื่อง ลำพูน 10 เครื่อง นนทบุรี 10 เครื่อง ปทุมธานี 2 เครื่อง สมุทรสาคร 2 เครื่อง อ่างทอง 6 เครื่อง พังงา 4 เครื่อง พิษณุโลก 16 เครื่อง อำนาจเจริญ 1 เครื่อง

4.2 การปฏิบัติการฝนหลวง

มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วยปฏิบัติการและ 4 ฐานเติมสารฝนหลวง ได้แก่ หน่วยฯเชียงใหม่ หน่วยฯพิษณุโลก หน่วยฯลพบุรี หน่วยฯกำแพงแสน หน่วยฯขอนแก่น หน่วยฯอุดรธานี หน่วยฯร้อยเอ็ด หน่วยฯนครราชสีมา หน่วยฯสระแก้ว และหน่วยฯหัวหิน และฐานเติมสารฝนหลวง จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง และจังหวัดราชบุรี ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของความจุ อ่างฯก่อนสิ้นฤดูฝน โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โดยจะเน้น อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำในช่วงต้นปี 2550 จำนวน 2 อ่าง ได้แก่ ภาคกลาง ทับเสลา มีปริมาณน้ำเก็บกัก(33%) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำ) นางรอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก31%)

เน้นปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณจังหวัดต่างๆ ที่มีผู้ขอรับบริการฝนหลวง จำนวน 44 จังหวัด ผลการปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2550 ขึ้นปฏิบัติการ 210 เที่ยวบิน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ถึงหนัก ถึงหนักมาก ในพื้นที่ 51 จังหวัด

ต่างประเทศ

19. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Symposium For Regulators ครั้งที่ 8

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กทช.) รับผิดชอบจัดการประชุม Global Symposium for Regulators (GSR) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุม Pattaya Exhibition and Convention Hall เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการประชุม GSR ครั้งที่ 8 และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมทั้งสิ้นตามวงเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดตั้งไว้ ตลอดจนมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานว่

1. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการปรับปรุงและใช้ประโยชน์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาด้านโทรคมนาคม โดยตั้งขึ้น ครั้งแรกที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2408 ใช้ชื่อว่า "สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ" ในปี พ.ศ. 2447 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 191 ประเทศ

2. การประชุม GSR จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนรัฐบาลและผู้กำกับดูแลด้านโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานที่ได้ผล รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามหลักสากลเพื่อนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศตน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเกี่ยวกับการวางกรอบนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Next Generation Network : NGN) ในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการประชุม GSR ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนา

3. สหภาพ ฯ ได้จัดประชุม GSR ครั้งที่ 7 ณ นครดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ในระหว่างการประชุมดังกล่าว กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GSR ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2551 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยจึงได้ยื่นหนังสือถึง

เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแจ้งความประสงค์ในการขอรับเป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุม

4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมหารือกับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพการประชุม GSR ครั้งที่ 8 ซึ่งต่อมาที่
ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบกำหนดจัดการประชุม
ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุม Pattaya Exhibition and
Convention Hall จังหวัดชลบุรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มี
หนังสือถึงสหภาพฯ เพื่อยื่นข้อเสนอในการสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และต่อมา
สหภาพฯ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งผลการ
พิจารณา โดยได้คัดเลือกให้ไทยเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวตามที่ไทย
เสนอ ทั้งนี้ สหภาพฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสหภาพฯ จะจัดเจ้าหน้าที่มาสำรวจสถานที่
จัดการประชุมฯ พร้อมทั้งหารือในรายละเอียดอื่น ๆ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2550

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในคราว
ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2550 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 50 ล้านบาท โดยจะ
ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประจำปี
งบประมาณ 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาดังกล่าว

การศึกษา

**20. เรื่อง ขอทบทวนการขออนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพนักงานราชการ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่ครู
อัตราจ้าง จำนวน 174 อัตรา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนการสอน จำนวน
341 อัตรา ในสถานศึกษา 15 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพนักงานราชการ สำหรับ
งบประมาณให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

แต่งตั้ง

21. เรื่อง แต่งตั้ง

1. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

นางชนาธิป พันธุ์พิทยัแพทย์ นายแพทย์ 9 วิชาด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม .
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด
อุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วิชาด้านเวช
กรรม สาขากุมารเวชกรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

นางสาวดรุณี เด่นยุคต์ นายแพทย์ 9 วิชาด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม กลุ่มงาน .
กุมาร เวชกรรม โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วิชาด้านเวชกรรม สาขากุมารเวช
กรรม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายบวร งามศิริอุดม
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ 9 วิชา.) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง
สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ 10 วิชา.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (กระทรวงมหาดไทย)

>คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 เพื่อ
ทดแทนตำแหน่งที่ว่างและย้ายสับเปลี่ยนกัน จำนวน 38 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2550 เป็นต้นไป ดังนี้

นายชนินทร์ บัวประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดนครสวรรค์ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดนครปฐม

นายทวี กิตติสถาพร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดนครสวรรค์

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดอ่างทอง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดเชียงใหม่

นายสวัณณ์ ดันประวัติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดชุมพร และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายมานิต วัฒนเสน พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดชุมพร

นายอัคริคม สุพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดแพร่ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายก่อเกียรติ อัครประเสริฐกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดศรีสะเกษ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายประจักษ์ สุวรรณภักดี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดจันทบุรี

นายสุธี มากบุญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดอุบลราชธานี และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดนครราชสีมา

นายชวน ศิรินันท์พร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดมหาสารคาม และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดพิษณุโลก

นายดิเรก ก้อนกลีบ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด)นักปกครอง 10) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
ลำปาง

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดสมุทรสงคราม และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดสมุทรสาคร

นายวินัย บัวประดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
พังงา และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดเชียงราย

นายปรีชา กมลบุตร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
สกลนคร และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
เชียงราย

นายไพรัตน์ สกลพันธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
หนองบัวลำภู และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
สกลนคร

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดชัยภูมิ

นายประชา จิตสุทธิผล ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
นครราชสีมาและให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
กาฬสินธุ์

นายศุทชนะ ธีระปัญญา ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
ลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดอ่างทอง

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ พลายเวช ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10)
จังหวัดแพร่

นายเสณีย์ จิตตเกษม ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
อุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดศรีสะเกษ

นายทองทวี พิมเสน ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัดระยอง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

นายเร็กซ์ดี มหาวิจิตรชัยมนตรี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9)
จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10)
สำนักงานปลัดกระทรวง

นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9)
จังหวัดอุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10)
สำนักงานปลัดกระทรวง

นายวิญญู ทองสกุล ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10)
สำนักงานปลัดกระทรวง

นายแก่นเพชร ช่างรังษี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
สมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดตราด

นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
มหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
มหาสารคาม

นางพรรณณี แก่นสุวรรณ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดปราจีนบุรี

นายธวัชชัย พิทักษ์กุล ตำแหน่ง รองอธิบดี นักบริหาร)9) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดอุดรธานี

นายปราณีต บุญมี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัดขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดมุกดาหาร

นายจรรพงค์ พลเดช ตำแหน่ง รองอธิบดี นักบริหาร)9) กรมการพัฒนาชุมชน ให้
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดลพบุรี

นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

นายมานิตย์ มกรพงศ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
หนองคาย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดเลย

ว่าที่ร้อยตรี โอภาส เศวตมณี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9)
จังหวัดเพชรบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
สมุทรสงคราม

นายวิชัย ไพรสงบ ตำแหน่ง รองอธิบดี นักบริหาร)9) กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัดพังงา

นายเดชา ดันตียวงค์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
หนองบัวลำภู

นายถาวร พรหมมีชัย ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)9) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง)10) จังหวัด
ชัยภูมิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 11

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ ให้แต่งตั้งนางสาวศศิ
ธารา พิชัยชาญณรงค์ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา (นักบริหาร 11) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

5. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นายสุเมธ แยมุ่น รอง
เลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร 11) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

6. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดังนี้

นายบุรี แก้วเล็ก ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง นักบริหาร) 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรรพรรณ สุนทรชัย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นักวิชาการศึกษา) 10 ขชสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจ (. ผู้ตรวจราชการ) ราชการกระทรวง10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ นักบริหาร)9) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

นายชอบ ลีซอ ผู้อำนวยการสำนัก นักวิชาการศึกษา)9) สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

7. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กปร. (นักบริหาร 11 บส.)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอให้แต่งตั้ง นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กปร. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

8. การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้แต่งตั้ง พลโท ศิริพงษ์ บุญพัฒน์ ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ (นักบริหาร 10) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหาร 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

9. การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนนักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 11 (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร 11) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปอีก 1 ปี (เป็นครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551

10. การเสนอแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้ง นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

11. การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้ง นายอดิศร เกียรติโชค วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 442,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

12. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประกอบด้วย นายปิติ พงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน คือ นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้ นายอานวย กาจันนะ นายบัณฑิต สุภักควณิช และนายสุรัชย์ ศศิสุวรรณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

13. การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งพันตำรวจโท ธรรมสาร เทสสิริ และนายวิราช สุทธิรัตน์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป สำหรับกรณี นายวิราช สุทธิรัตน์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด หาก คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) อนุมัติให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ก.อ. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

14. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้ แต่งตั้ง นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

15. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้ง นายอำนาจ ทองสถิตย์ รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

16. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 11 (กระทรวงพาณิชย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้ง นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

17. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 ในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ดังนี้

นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักบริหาร) 11) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายสี ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักบริหาร) 10) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักบริหาร) 11) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

18. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้

นายสุเทพ อุนสมัย รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

นายจีรศักดิ์ สุขन्छชาติ รองเลขาธิการ (นักบริหาร)9) สำนักงานประกันสังคม ดำรง
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

19. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 11 (กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 เพื่อทดแทนตำแหน่งปลัดกระทรวงที่ว่าง ในวันที่ 1
ตุลาคม 2550 เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ดังนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นัก
บริหาร 11 ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นักบริหาร 11 ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตกลงยินยอมการโอนดังกล่าวนี้แล้ว ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

20. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ดังนี้

เลื่อน นายบรรเจ็ด อภินิเวศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษากฎหมาย นิติกร)9
ชชสำนักงานปลัดกระทรวง ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ (.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง) กระทรวง)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

เลื่อน นายนิกร บุญศรี รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมทางหลวง ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร)10) กรมทางหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

21. แต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 11 (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้ง นายสุรชัย ภู
ประเสริฐ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (นักบริหาร 11) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
